

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3730**/SGD&ĐT-KHTC

Hà Nội, ngày **07** tháng 10 năm 2016

V/v nhắc nộp báo cáo đề xuất điều chỉnh Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về cơ chế tài chính trường chất lượng cao

Kính gửi: - Các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao;
- Các cơ sở giáo dục công lập thí điểm chất lượng cao.

Căn cứ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;

Thực hiện chương trình công tác số 11/CTr-UBND ngày 13/01/2016 của UBND Thành phố, UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trình UBND, HĐND Thành phố điều chỉnh Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao;

Để có đầy đủ các căn cứ về số liệu, tình hình thực tế của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, trình UBND, HĐND Thành phố điều chỉnh Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND.

Ngày 16 tháng 9 năm 2016 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 3495/SGD&ĐT-KHTC về việc báo cáo đề xuất điều chỉnh Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về cơ chế tài chính trường chất lượng cao.

Đến nay Sở Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được báo cáo của các đơn vị (có danh sách kèm theo).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị chưa nộp báo cáo khẩn trương đôn đốc cán bộ, bộ phận có liên quan hoàn thành báo cáo nộp về Sở giáo dục và Đào tạo trước ngày 06 tháng 10 năm 2016.

Sau thời gian trên đơn vị nào không nộp báo cáo, đồng chí thủ trưởng đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND Thành phố.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng Giáo dục và đào tạo có trường chất lượng cao chưa nộp báo cáo (để phối hợp thực hiện);
- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT, KHTC.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH



Nguyễn Việt Cẩn

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP CHẤT LƯỢNG CAO CHƯA NỘP BÁO CÁO
(Kèm theo Công văn số 3780/SGD&ĐT-KHTC ngày 07/ tháng 10 năm 2016)

STT	Tên đơn vị	Báo cáo còn thiếu	Ghi chú
1	Trường Mầm non 20-10	Báo cáo theo đề cương và các phụ biểu bản ký đóng dấu, bản gửi qua email.	Phòng Giáo dục Quận Hoàn Kiếm
2	Trường Mầm non đô thị Sài Đồng	Báo cáo theo đề cương và các phụ biểu bản ký đóng dấu, bản gửi qua email.	Phòng Giáo dục Quận Long Biên
3	Trường Mầm non Việt Bun	Báo cáo theo đề cương và các phụ biểu bản ký đóng dấu, bản gửi qua email.	Phòng Giáo dục Quận Hai Bà Trưng
4	Trường Tiểu học Nam Từ Liêm	Báo cáo theo đề cương và các phụ biểu bản ký đóng dấu và các tài liệu liên quan.	Phòng Giáo dục Quận Nam Từ Liêm
5	Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng	Báo cáo theo đề cương và các phụ biểu bản ký đóng dấu, bản gửi qua email.	Phòng Giáo dục Quận Long Biên
6	Trường THPT Phan Huy Chú	Báo cáo theo đề cương và các phụ biểu bản ký đóng dấu, bản gửi qua email.	Sở Giáo dục và Đào tạo
7	Trường Mẫu giáo mầm non B	Báo cáo theo đề cương và các phụ biểu bản ký đóng dấu, bản gửi qua email.	Sở Giáo dục và Đào tạo
8	Trường Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị	Báo cáo theo đề cương và các phụ biểu bản ký đóng dấu, bản gửi qua email.	Sở Giáo dục và Đào tạo
9	Trường Mẫu giáo Quang Trung	Báo cáo theo đề cương và các phụ biểu bản ký đóng dấu, bản gửi qua email.	Phòng Giáo dục Quận Hoàn Kiếm
10	Trường Tiểu học Tràng An	Báo cáo theo đề cương và các phụ biểu bản ký đóng dấu.	Phòng Giáo dục Quận Hoàn Kiếm

